



KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20-10-1930 - 20-10-2024)

## Để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

2+3

CON SỐ - SỰ KIỆN

Toàn tỉnh hiện có

265.753

hội viên phụ nữ.

Những tấm gương sáng  
noi theo Bác

5

Ứng dụng  
dịch vụ công  
trực tuyến  
trong đăng ký xe

8

## ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG HỘI

CÙNG SUY NGẮM

### LAN TỎA TÂM SÁNG

ĐẠI HẢI

Tối 17-10, tại Trường Đại học Thông tin liên lạc (TP. Nha Trang) diễn ra Chương trình "Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024". Tại đây, tôi được chứng kiến nhiều tấm gương bình dị mà cao quý, nhiều cung bậc cảm xúc khi biết về những hoàn cảnh đời thường, những việc làm đầy ý nghĩa, nhân văn của các tấm gương điển hình tiêu biểu. Tất cả đều xứng đáng là những đóa hoa tươi màu rực rỡ khoe sắc trong vườn hoa của lòng nhân ái.

XEM TIẾP TRANG 10

• Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia trình diễn bài hát "Khánh Hòa chào ngày mới" tại Lễ chào cờ tháng 10-2024.

6-7

Với chủ đề “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”, Hội thảo khoa học cấp bộ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy phối hợp tổ chức vào ngày 17-10, tại TP. Nha Trang đã ghi nhận nhiều đề xuất quan trọng. Các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; Thạc sĩ Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có hơn 200 nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu...

### Những kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân cho biết, qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện. Quy mô kinh tế mở rộng, vượt mốc 100 ngàn tỷ đồng, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố và thứ 4/13 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; tiếp tục là 1 trong 18 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng 20,7%, cao nhất cả nước; năm 2023 tăng 10,24%, đứng thứ 4 cả nước; 9 tháng năm 2024 tăng 10,45%, xếp thứ 6 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 131,9 triệu đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2021... Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số tồn tại: Cơ cấu lại các ngành kinh tế

# ĐỀ KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030



● Các đồng chí chủ trì hội thảo.

nhìn chung còn chậm; nguồn thu ngân sách chưa thật sự bền vững; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh; hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo chưa thật sự tạo đột phá...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Bình - giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng nhìn nhận, Khánh Hòa là một trong những tỉnh phục hồi sớm nhất, nhanh nhất sau đại dịch Covid-19; tốc độ tăng trưởng của tỉnh những năm gần đây thực sự ấn tượng. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh không chỉ thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, mà còn là một trong những tỉnh dẫn đầu Việt Nam và khu vực. Nhiều đại biểu nhận định, Khánh

Hòa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế với cửa ngõ hướng biển, có vai trò kết nối vùng Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ ra các vùng, miền trong cả nước và quốc tế. Vì vậy, ngoài huy động, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tỉnh cần tranh thủ những lợi thế về địa chính trị; liên kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận và các địa phương trong, ngoài vùng; phát huy vai trò là trung tâm của tiểu vùng Nam Trung Bộ và gắn kết với khu vực Tây Nguyên. Tiến sĩ Võ Văn Lợi - Trường khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh, tỉnh cần thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù của Trung ương nhằm thúc đẩy phát

### Đề xuất nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đề ra

Nhiều đại biểu cho rằng, việc khai thác hiệu quả, hợp lý những tiềm năng, lợi thế nổi trội cùng với quy hoạch tỉnh theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành sẽ tạo ra đột phá mới cho Khánh Hòa. Tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết thực chất, hiệu quả, có định hướng, tầm nhìn dài hạn; tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, thực hiện, quản lý, kiểm tra quy hoạch; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với cùng

**Đồng chí NGUYỄN TẤN TUÂN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:** Giai đoạn 2025 - 2030 là thời gian “nước rút” của tỉnh hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Những thành quả đạt được của gần 40 năm đổi mới trên địa bàn tỉnh cùng kết quả đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 09 sẽ tạo ra động lực, cơ hội để Khánh Hòa vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển và về đích đúng kế hoạch. Tỉnh sẽ tập trung khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy kinh tế biển làm nền tảng phát triển; đẩy mạnh khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động hiệu quả các nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, liên kết, hợp tác với các địa phương; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.



● Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

triển tỉnh. Ông Trần Văn Châu - Giám đốc Sở Xây dựng phân tích, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa phải đạt được nhiều tiêu chí. Hiện nay, Khánh Hòa đã đạt được nhiều tiêu chí như: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện... Tuy nhiên, tỉnh cũng còn một số tiêu chí chưa đạt, cần tiếp tục phấn đấu như: Trình độ phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp...

cố quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, tập trung vào 3 vùng động lực kinh tế của tỉnh (Khu Kinh tế Vân Phong, TP. Nha Trang và khu vực vịnh Cam Ranh)...

**ng ương**

# Đổi mới tư duy để phát triển bứt phá

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, để tỉnh phát triển bứt phá và hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, cần đổi mới tư duy phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đây là yếu tố tiên quyết để tạo ra sự phát triển bứt phá của tỉnh trong giai đoạn tới.

☐ **TIẾN SĨ VÕ VĂN LỢI - TRƯỞNG KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ,  
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III:**

## Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù của Trung ương

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đã mở ra cơ hội vàng để tỉnh phát triển bứt phá. Những cơ chế, chính sách đã từng bước được cụ thể hóa, đem lại kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh. Tỉnh cần có các giải pháp đồng bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù nhằm

khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trong đó, 4 nhiệm vụ cơ bản đặt ra đối với tỉnh hiện nay là phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng trưởng năng suất lao động. Giải pháp chủ yếu để thực hiện là phải huy động và khơi thông các nguồn lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh liên kết vùng.



Theo ông Trần Văn Châu, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa phải đạt tiêu chí đô thị loại I. Tỉnh đã ban hành chương trình phát triển đô thị và kế hoạch tổng thể triển khai với lộ trình cụ thể. Để thu hút nguồn lực thực hiện chương trình trong khi nguồn vốn ngân sách hạn chế, tỉnh cần tận dụng mọi lợi thế của địa phương, vận dụng tối đa cơ chế, chính sách Trung ương đã ban hành cho tỉnh, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Một số ý kiến nêu, cần thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh; phát triển Khu Kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, là động lực phát triển của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ đến năm 2030; phát huy vai trò của TP. Nha Trang - đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ các dự án đang vướng mắc về pháp lý... Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Bình cho rằng, ngoài yếu tố "thiên thời, địa lợi", cần sự đồng lòng quyết tâm từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh để khơi dậy khát vọng phát triển, tạo sức mạnh tổng hợp để đạt các mục tiêu đề ra.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long đánh giá, hội thảo đã chia sẻ nhiều trăn trở về thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo, với phát triển văn hóa, phát triển bền vững, hiện đại; gợi mở được nhiều vấn đề để tỉnh thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát huy được đặc thù, lợi thế địa phương. Hội thảo đã củng cố niềm tin xứ Trầm Hương sẽ sớm hiện thực hóa được mục tiêu đề ra vào năm 2030.

NGUYỄN VŨ

☐ **ÔNG CHÂU NGÔ ANH NHÂN - GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:**

## Quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch

Để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, cần có các quy hoạch được thực hiện một cách bài bản, khoa học, toàn diện, đồng bộ, khả thi, đặc biệt là phải biến quy hoạch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất là những quy hoạch cần tập trung tổ chức triển khai lập, phê duyệt

và phù kín. Đồng thời, xác định quản lý quy hoạch là nền tảng cho công tác xúc tiến đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sinh sống và làm việc lâu dài tại tỉnh.



☐ **ÔNG PHAN ĐÌNH PHÙNG - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH:**

## Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo định hướng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030, cần ưu tiên đầu tư, khuyến khích mọi nguồn lực; gắn các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách theo chuỗi giá trị liên ngành nhằm sử dụng cho phát triển du lịch; xây dựng và thu

hút đầu tư các dự án có quy mô lớn phù hợp với quy hoạch tại Khu Kinh tế Vân Phong; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch; phát triển du lịch Khánh Hòa gắn kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ nguồn lực cho người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, gắn phát triển du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống với trải nghiệm đời sống cộng đồng để nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo...

☐ **THẠC SĨ NGUYỄN THỊ TRIỀU - PHÓ TRƯỞNG KHOA VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III:**

## Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa

Khánh Hòa sở hữu hệ thống di sản văn hóa, cả vật thể và phi vật thể rất đa dạng, phong phú và mang bản sắc riêng. Đây là một lợi thế trong phát triển. Để thực sự biến nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt này thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, cần nâng cao nhận thức của lãnh đạo, quản lý địa phương và cộng đồng người dân; có kế hoạch bảo tồn kịp thời để giữ gìn giá trị của các di sản văn hóa; xây dựng các kế hoạch phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt, cần chú trọng cân đối, hài hòa giữa hoạt động bảo tồn và phát

huy di sản văn hóa, giữa văn hóa và phát triển, gắn kết văn hóa với tất cả các lĩnh vực khác; xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và du lịch; chú ý hơn đến văn hóa biển, đảo; kiên quyết, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...



TIÊU MAI (Ghi)

## DÂNG HƯƠNG TẠI KHU TƯỢNG NIỆM CHIẾN SĨ GẠC MA

Sáng 17-10, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm), đoàn đại biểu tham gia Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024” do đồng chí Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ; thắp hương tại Khu mộ gió; tham quan Bảo tàng ngầm - nơi lưu giữ kỷ vật của các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma; tìm hiểu về cuộc chiến, sự hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

của Tổ quốc trên vùng biển Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao năm 1988.

Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại TP. Nha Trang tối 17-10. Trong chương trình, Ban tổ chức tôn vinh 14 điển hình, 12 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

✍️ XUÂN THÀNH

**Đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:**

### LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI

Sáng 17-10, đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ban Điều hành Đề án Giáo dục quyền con người do Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Thường trực Ban Điều hành đề án làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về việc triển khai Quyết định số 1309, ngày 5-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ

thống giáo dục quốc dân và Chỉ thị số 34, ngày 21-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đề án này. Qua đó, chuẩn bị cho hoạt động tổng kết đề án vào năm 2025. Đại diện đoàn công tác đánh giá cao việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai đề án của UBND tỉnh cùng những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đưa ra một số góp ý và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến vấn đề này.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hòa Nam cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban điều hành đề án để triển khai có hiệu quả các nội dung trong thời gian tới.

✍️ K.D

**Tại TP. Nha Trang:**

### HỢP BÁO GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH, PHÁT THANH CÔNG AN NHÂN DÂN LẦN THỨ XIV

Sáng 17-10, tại TP. Nha Trang, Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình, phát thanh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XIV - năm 2024 tổ chức họp báo giới thiệu về liên hoan. Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo Cục Truyền thông CAND; lãnh đạo Công an tỉnh; các phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan Truyền hình, phát thanh CAND do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm/lần, tại nhiều địa phương trên cả nước. Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 23-10 tại TP. Nha Trang, có chủ đề “Chuyển đổi

- Sáng tạo - Bút phá”, với nhiều hoạt động, sự kiện như: Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua 13 kỳ liên hoan; tập huấn nghiệp vụ báo chí phát thanh, truyền hình, điện ảnh; hội thảo “Thực tế sản xuất nội dung trên nền tảng số”; giao lưu, tặng quà tại Lữ đoàn 162 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân... Lễ khai mạc liên hoan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20-10 tại Nhà hát Đố, được tường thuật trực tiếp trên kênh Truyền hình CAND và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

Được biết, Ban tổ chức liên hoan đã nhận được hơn 760 tác

phẩm gửi về dự thi ở 7 nội dung thi, gồm: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự (ANTT); tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; chuyên mục ANTT phát trên đài phát thanh, truyền hình địa phương; thi phát thanh viên, người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài ANTT; tác phẩm video nền tảng số; tác phẩm phát thanh; tác phẩm điện ảnh. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao các giải vàng, bạc và bằng khen cho từng hạng mục giải thưởng... Lễ bế mạc liên hoan dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23-10 tại Nhà hát Đố.

✍️ N.T

**Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:**

### KIỂM TRA CÔNG TÁC ỨNG PHÓ MƯA LŨ TẠI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI



● Đoàn công tác kiểm tra tại hồ Hoa Sơn.

Sáng 17-10, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; chuẩn bị ứng phó mưa lũ năm 2024 tại một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, gồm: Hồ chứa nước Hoa Sơn (huyện Vạn Ninh); hồ chứa nước Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa) và một số khu vực bị sạt lở của bờ tả sông Cái, đoạn qua thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, tổng dung tích trữ nước các hồ trên địa bàn tỉnh đạt 72 triệu m<sup>3</sup>, đạt 29% so với tổng dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Trong đó, hồ Hoa Sơn dung tích hiện tại đạt 34%, hồ Đá Bàn đạt 27%. Đơn vị quản lý hồ chứa đã cơ bản thực hiện đúng quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó với sự cố mất an toàn đập... Đối với việc khắc phục sạt lở bờ sông Cái, thị xã Ninh Hòa kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình kè bờ tả sông Cái, đoạn qua thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng đề nghị đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; chuẩn bị tốt về nhân lực, thiết bị theo phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình; khẩn trương rà soát các tuyến thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa nước, nhất là các khu vực, vị trí có tuyến cao tốc đi qua. Các đơn vị công an, quân sự cần chủ động huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp với địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai... Về vấn đề sạt lở bờ sông Cái thị xã Ninh Hòa, đồng chí Lê Hữu Hoàng đề nghị, trước mắt địa phương cần gia cố các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân, về lâu dài cần tiếp tục thực hiện các trình tự về thủ tục, hồ sơ để xuất chủ trương đầu tư công trình kè bờ tả sông Cái, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

✍️ H.D

**Ninh Hòa:**

### CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SÁP NHẬP 2 XÃ NINH PHƯỚC VÀ NINH VÂN

Sáng 17-10, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Công bố Nghị quyết số 1196, ngày 28-9-2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-11-2024). Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, thị xã Ninh Hòa; cán bộ, nhân dân 2 xã Ninh Phước và Ninh Vân.

Hội nghị đã công bố Nghị quyết số 1196 và thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1196 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 44,4km<sup>2</sup>, quy mô dân số 2.154 người của xã Ninh Vân vào xã Ninh Phước. Sau khi sáp nhập, xã Ninh Phước có diện tích tự nhiên gần 83,9km<sup>2</sup>, quy mô dân số 10.104 người. Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho biết, đơn vị hành chính xã mới hình thành đi vào hoạt động từ ngày 1-11-2024, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, bình thường, hiệu lực, hiệu quả; không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn...

✍️ THÁI THỊNH

# NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG NOI THEO BÁC

Tối 17-10, tại TP. Nha Trang, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024” với chủ đề: “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Khánh Hòa; các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024.

## Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Chương trình giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhiều người đã rất xúc động nghe chuyện gia đình cựu chiến binh Bùi Xuân Phước (xã Phước Đông, TP. Nha Trang) đã dành nhiều công sức, tiền của để xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ở Nha Trang - Khánh Hòa. Trong chương trình, người xem còn được nghe những câu chuyện, phóng sự về các điển hình, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo bằng những việc làm bình dị, thiết thực có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay. Đó là Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế) với mô hình Trường đại học - bệnh viện để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Hay Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình với mô hình “Ánh sáng



● Các đại biểu tham quan Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

**Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN TẤN TUẤN chia sẻ:** Những năm gần đây, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nghiêm Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới thiết thực, hiệu quả; lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân trong tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của UBND tỉnh. Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024” được tổ chức đúng vào dịp tỉnh đang tổ chức hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh. Đây là cơ hội cho các địa phương trong tỉnh học tập kinh nghiệm trong việc phát hiện, lựa chọn các điển hình tiêu biểu để tôn vinh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; đồng thời là dịp để Khánh Hòa quảng bá hình ảnh đến với bạn bè trong cả nước.

vùng biên” giúp người dân bản Mò O Ô Ô (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) có điện đường nội bản. Từ mô hình đó, đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã nhân rộng ra 108 mô hình ở tất cả các thôn, bản vùng biên trên khắp tỉnh và hỗ trợ xây dựng 3 mô hình cho người dân nước bạn Lào. Công chúng còn được giao lưu với nghệ

nhân Sầm Thị Xanh - Phó Chủ nhiệm “Câu lạc bộ Văn hóa Thái” bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An), người đã có nhiều đóng góp lớn trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Thái trong hoạt động du lịch...

Chương trình còn vinh danh những người thầy giáo miệt mài với sự nghiệp trồng người; nữ cán bộ Hội Chữ thập đỏ hết

lòng với công tác xã hội; những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; người khuyết tật nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn... Những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu ấy với việc làm cụ thể, sáng tạo đã góp phần lan tỏa những điều tích cực, đẩy lùi tiêu cực, khẳng định giá trị, sức sống của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển bền vững đất nước.

## Cơ hội để giao lưu, học tập

Tham gia chương trình giao lưu, nhiều đại biểu bày tỏ cảm xúc thật đặc biệt khi được nghe những câu chuyện ấn tượng về con người miền Trung - Tây Nguyên hôm nay thi đua học tập và làm theo Bác về tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đại

tá Ngô Văn Dũng - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Đến đây, tôi thấy nhiều địa phương có những mô hình rất hay. Như Công an tỉnh Gia Lai có mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” với nhiều kinh nghiệm dân vận rất tốt. Đặc biệt, sáng 17-10, chúng tôi đã được tham dự lễ dâng hương và tham quan Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Nhìn tấm gương hy sinh của các thế hệ đi trước trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, chúng tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ông A Vơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bày tỏ: “Chương trình giao lưu rất ý nghĩa, tôi thấy nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số có thể ứng dụng ở địa phương mình”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và đổi mới nội dung, phương thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi việc làm, trong từng chính sách phát triển; tạo đột phá trên 3 nội dung: Học tập Bác - làm theo Bác - nêu gương của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, phát huy tinh thần tiên phong - đổi mới - sáng tạo, “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; tăng cường đại đoàn kết dân tộc, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng dân, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

**XUÂN THÀNH**

Trong chương trình, Ban tổ chức đã tôn vinh 14 điển hình, 12 mô hình là những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, bác sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc, công nhân, nông dân và những tấm gương bình dị mà cao quý giữa đời thường đến từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, Khánh Hòa có 2 cá nhân được vinh danh là cựu chiến binh Bùi Xuân Phước và em Đặng Cát Tiên - học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) đã có nhiều thành tích trong học tập, công tác đội, nhận được nhiều bằng khen của bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

## KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP

# Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin TRONG HOẠT ĐỘNG HỘI

Năm 2024, chủ đề hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam là “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động hội”. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong thu hút, tập hợp hội viên tham gia tổ chức hội.

*- Xin bà cho biết, đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả như thế nào khi ứng dụng CNTT trong thu hút, tập hợp hội viên tham gia tổ chức hội?*

- Bám sát chủ đề năm 2024, Hội LHPN tỉnh tập trung triển khai tổ chức các hoạt động “Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động hội” gắn với khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh” đến các cấp hội. Trong 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã phát triển thêm 1.791 hội viên mới, nâng tổng số lên 265.753 hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 396 chi hội phụ nữ mẫu/894 chi hội phụ nữ, 191 chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu/396 chi hội phụ nữ mẫu. Hiện nay, 139/139 cơ sở hội tập hợp bình quân từ 67,5% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội; không có cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 60%.

Để đạt được kết quả nói trên, các cấp hội đã chú trọng đến việc xây dựng những mô hình hoạt động mới, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm thu hút nữ giới tham gia sinh hoạt hội. Trong đó, việc thành lập các mô hình: “Tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt hội trên không gian mạng”, “Thu hút hội viên trên không gian mạng”... đã mang lại nhiều hiệu quả. Các cơ sở hội đã thành lập nhiều nhóm hoạt động trên nền tảng mạng xã

hội như: Fanpage, Facebook, Zalo để những chị em không có điều kiện đi sinh hoạt trực tiếp vẫn có thể tham gia tổ chức hội. Thông qua các ứng dụng đó, hội viên giao lưu, chia sẻ và lan tỏa những giá trị cuộc sống. Đồng thời, các cấp hội có thể kịp thời cung cấp những nội dung cần thiết đến hội viên một cách nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã ứng dụng CNTT làm phong phú hơn chương trình, hoạt động ở cơ sở để thu hút nhiều phụ nữ tham gia. Các cuộc thi bằng hình thức trực tuyến đã nhận được sự tham gia của đông đảo hội viên. Các cấp hội còn thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng mạng xã hội trong công tác hội cho cán bộ phụ nữ, chi hội trưởng. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách các cấp trong tỉnh sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác hội.

*- Thời gian qua, các cấp hội đã triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xin bà cho biết hiệu quả mang lại từ những hoạt động này?*

- Thời gian qua, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cấp hội trong tỉnh không chỉ hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh mà còn tổ

chức nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm do phụ nữ làm ra. Trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ngày hội và diễn đàn “Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh”, đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi xanh với hơn 50 gian hàng và 700 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Chuỗi hoạt động này đã giúp hội viên, phụ nữ có cơ hội trao đổi, học hỏi, kết nối và giới thiệu sản phẩm; tìm thấy những ý tưởng mới, những công nghệ hữu ích để áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Từ những hỗ trợ của các cấp hội, việc áp dụng công nghệ vào sản xuất đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ liên kết của hội viên phụ nữ tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập cho hội viên.

*- Ngoài những kết quả đạt được, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động hội có gặp những khó khăn gì? Xin bà cho biết các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ trong thời gian tới?*

- Tuy ứng dụng CNTT trong tổ chức hội là một điểm sáng trong công tác quản lý hội, nhưng trong quá trình thực hiện, các cấp hội vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Cụ thể, một số chi hội trưởng đã



lớn tuổi nên việc sử dụng các ứng dụng CNTT còn hạn chế; các phần mềm số chưa hoàn chỉnh nên một số cán bộ và chi hội trưởng gặp khó khăn trong quá trình thực hiện; chưa có cơ chế, chính sách thu hút người giỏi về CNTT vào làm việc trong tổ chức hội...

Theo tôi, các cấp hội cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động, chương trình để thu hút, tập hợp được ngày càng nhiều hội viên tham gia tổ chức hội. Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ hội, nhất là các chi hội trưởng. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, nhất là những chi hội trưởng, hội viên chủ động tìm hiểu, tiếp cận ứng dụng CNTT mở rộng mạng lưới tương tác; tham mưu, đề xuất cơ chế và vận động nguồn lực để thực hiện việc ứng dụng CNTT trong hoạt động hội. Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện các mô hình tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho phụ nữ bằng hình thức trực tuyến...

*- Xin cảm ơn bà!*

**CHÂU TƯỜNG (Thực hiện)**

## Nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở

Tham gia công tác phụ nữ từ năm 2004, trải qua nhiều vị trí công tác, bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2020, bà được tin nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đảm nhiệm nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”. Với vai trò của mình, bà luôn cùng tập thể Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động hội và phong trào phụ nữ; triển khai thực hiện các cuộc vận động, đề án, hoạt động, chương trình trong lĩnh vực phụ trách. Để thu hút các chị em tham gia tổ chức hội, bà luôn trăn trở, suy nghĩ tìm cách nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở. Đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, bà đã tham mưu xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ mẫu” với 5 tiêu chí cụ thể về: Thời gian, nội dung, kỹ năng sinh hoạt; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, tỷ lệ hội viên nòng cốt; tỷ lệ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”; tỷ lệ hội viên đóng hội phí và được phát thẻ hội viên; có mô hình hoạt động sáng tạo.

Kết quả, đến năm 2021, trên toàn tỉnh đã triển khai xây dựng 300 chi hội phụ nữ mẫu. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, bà tiếp tục tham mưu sửa đổi 5 tiêu chí của chi hội phụ nữ mẫu để phù hợp với tình hình thực tế, bổ sung 5 tiêu chí để nâng tầm từ chi hội phụ nữ mẫu lên chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu. Chỉ tiêu về xây dựng chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hướng dẫn, triển khai đến 100% huyện, thị, thành

## Thiết thực nhu cầu cùng phụ



● Phụ nữ huyện Vạn Ninh dịp Tết Nguyên



● Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia Lễ chào cờ tháng 10-2024.

**PHỤ NỮ VIỆT NAM (20-10-1930 - 20-10-2024)**

**NỮ CÁN BỘ HỘI NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO**

Suốt 20 năm làm công tác phụ nữ, bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc. Bà đã có những đề xuất, giải pháp, cách làm mới nhằm thu hút, tập hợp hội viên tham gia và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Mới đây, bà Hạ là 1 trong 30 cán bộ hội được Hội LHPN Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất - năm 2024.



● Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ với Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

hội. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể, gắn công tác tuyên truyền vận động với hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ nhằm đảm bảo nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội và hội viên. Nhờ đó, đến cuối tháng 9-2024, toàn tỉnh có 191 chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu trong tổng số 396 chi hội phụ nữ mẫu.

**Tâm huyết với công tác gia đình và trẻ em**

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ luôn dành tâm huyết cho công tác phụ nữ ở lĩnh vực gia đình và trẻ em. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, bà cùng tập thể Hội LHPN tỉnh phát động, chủ động khai thác nguồn lực từ các mạnh thường quân, hội viên phụ

nữ... để giúp đỡ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động, kết nối các tổ chức, mẹ đỡ đầu hỗ trợ 23 trẻ mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19, 378 trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác với mức hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng/trẻ/tháng đến khi đủ 18 tuổi; tặng 7.348 suất học bổng, xe đạp, quà với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng.

Bà còn chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển đô thị bằng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; chỉ đạo việc hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn, giải quyết cho các hộ phụ nữ tín chấp từ những nguồn vốn ngân hàng để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt nhiều đề án liên quan đến hỗ trợ phụ nữ. Bản thân bà còn thiết kế, xây dựng tài liệu trên infographic để tuyên truyền các chương trình, sự kiện, hoạt động, cuộc vận động đến các cấp hội nhanh chóng, hiệu quả.

Với những đóng góp của mình, bà Hạ đã được nhận nhiều bằng

khen và danh hiệu do UBND tỉnh, Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh trao tặng. Đầu tháng 10-2024, bà là 1 trong 30 cán bộ hội được Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất. Đây là phần thưởng cao quý dành tặng cán bộ hội LHPN chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh. “Giải thưởng là niềm vinh dự, tự hào và cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa, đóng góp cho phong trào phụ nữ và công tác hội; đặc biệt là đề xuất, tham mưu những chính sách, giải pháp thiết thực trong bảo vệ, chăm lo cho đời sống mọi mặt của hội viên phụ nữ”, bà Hạ chia sẻ.

**HÒA TRANG**

**Bà NGUYỄN QUỲNH ANGA**  
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Trong công tác, bà Hạ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình và trẻ em. Sáng kiến trong xây dựng chi hội phụ nữ mẫu, chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu của bà đã góp phần rất lớn vào việc thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ.

**Các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam**

Sáng 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vạn Ninh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2024) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024.

Tại chương trình, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; tổ chức đập heo đất tiết kiệm từ phong trào “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”. Dịp này, Hội LHPN huyện Vạn Ninh đã trao 6 phương tiện sinh kế (3 triệu đồng/suất) từ số tiền tiết kiệm heo đất cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; Hội LHPN xã Vạn Bình trao 4 suất quà cho con em của phụ nữ vùng ven biển có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN xã Đại Lãnh trao thẻ bảo hiểm y tế cho 2 phụ nữ nghèo. Dịp này, các cán bộ, hội viên đã cùng tham gia các trò chơi tập thể để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

● Cùng ngày, Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức gặp mặt, giao lưu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và bề mặt hội thi dân vũ với chủ đề “Phụ nữ Khánh Vĩnh khỏe, đẹp” năm 2024. Theo đó, hội đã trao giải nhất cho đội đến từ Hội LHPN thị trấn Khánh Vĩnh cùng 1 giải nhì và 2 giải ba cho các đội. Dịp này, Hội LHPN huyện đã kết nạp 9 hội viên danh dự tham gia tổ chức hội.



● Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng các cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

**H.T**

**Những hoạt động phụ nữ vươn lên**



● Gói bánh tét tặng người nghèo nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.



● Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm phối hợp với các đơn vị trao nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ khuyết tật.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình cụ thể để giúp đỡ hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**C.T**



● Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang thực hiện gian hàng 0 đồng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.



● Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

CHUNG TAY  
CẢI CÁCH  
HÀNH CHÍNH



# Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến TRONG ĐĂNG KÝ XE

Mới đây, Công an TP. Nha Trang ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký xe lần đầu trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đây được xem là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

## Thuận lợi cho người dân

Ngày 29-6, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 28 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32 ngày 1-8-2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuân tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông; Thông tư số 24 ngày 1-7-2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó, nội dung đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước được xem là bước đột phá trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của lực lượng cảnh sát giao thông.

Theo hướng dẫn của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP. Nha Trang, việc nộp hồ sơ đăng ký xe lần đầu trên Cổng dịch vụ công quốc gia rất đơn giản. Người dân chỉ cần vào trang web dichvucong.bocongan.gov.vn, tìm kiếm, lựa chọn thủ tục "Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu toàn trình", rồi bấm "nộp hồ sơ", chọn loại xe



● Lực lượng Công an TP. Nha Trang ra quân tuyên truyền về đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

đăng ký (xe máy hoặc ô tô). Sau khi chọn trường hợp hồ sơ theo mong muốn, công dân tiến hành kê khai thông tin hồ sơ. Sau khi nộp hồ sơ thành công, công dân bấm nút "cấp biển số xe" tại màn hình xác nhận cấp biển số, kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trước khi bấm nút cấp biển số mới. Kết quả cấp biển số và yêu cầu thanh toán sẽ được hệ thống thông báo tới người dân qua tin nhắn trên điện thoại hoặc email. Khi đó, người dân thanh toán phí cần đóng theo hướng dẫn và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ tại phần "Quản lý hồ sơ" trên Cổng dịch vụ công.

Bà Lê Thị Kim Cúc (làm việc tại một Head Honda trên địa bàn TP. Nha Trang) cho rằng, trước đây, nếu muốn đăng ký xe lần đầu, người dân phải đến làm trực tiếp tại cơ quan chức năng với nhiều TTHC rườm rà, mất thời gian chờ đợi. Với việc đăng ký xe lần đầu trên Cổng dịch vụ công

Bộ Công an, người dân và doanh nghiệp có thể làm thủ tục mọi lúc, mọi nơi, giúp đơn giản hóa các TTHC, tiết kiệm thời gian đi lại. Hiện nay, nhiều giấy tờ của công dân đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID nên không phải khai lại, chỉ cần bấm vào thì dữ liệu sẽ tự tích hợp, tránh sai sót trong quá trình khai thông tin.

## Tạo thói quen sử dụng dịch vụ công

Sau 10 ngày triển khai, đến nay, đã có hơn 300 hồ sơ đăng ký xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, tất cả đều được giải quyết trong ngày. Thượng úy Nguyễn Phúc Hậu - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP. Nha Trang cho biết, người dân có nhu cầu đăng ký hồ sơ xe trực tuyến toàn trình cần phải có tài khoản VNeID mức độ 2, đăng

nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID. Sau khi đăng ký, cần kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe; chụp ảnh, tải ảnh theo hướng dẫn của hệ thống. Khi hệ thống hoàn tất việc tiếp nhận, hơn 2 ngày sau người dân có thể đến cơ quan công an nhận biển số, giấy đăng ký xe hoặc nhận tại nơi ở thông qua dịch vụ bưu điện. Những ngày đầu triển khai, đơn vị ghi nhận vẫn còn một số bất cập như: Người dân không nhận được tin nhắn báo đường link hướng dẫn nộp lệ phí; nhiều trường hợp người dân đăng ký xong nhưng 1 - 2 ngày sau mới hiện trên hệ thống... Tất cả vướng mắc đã được đơn vị tổng hợp, báo cáo lên cơ quan cấp trên để hỗ trợ, giải quyết.

Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc - Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến để đăng ký xe, người dân và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, làm chủ thời gian nộp hồ sơ, đặc biệt là tránh được sự nhùng nhịu, quan liêu, phiền hà phát sinh từ làm hồ sơ trực tiếp. Việc đăng ký hồ sơ xe trực tuyến toàn trình là bước tiến trong chuyển đổi số, góp phần từng bước giảm bớt TTHC, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Để phát huy hiệu quả của việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong công tác đăng ký xe, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã, phường cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tạo làn sóng lan tỏa và thói quen tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký xe.

✍️ VĂN KỲ

## KHÔNG GIAO XE CHO NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa có văn bản gửi các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về "Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông".

Theo đó, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông với chủ đề "Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông" với các hình thức phù hợp, hiệu quả. Các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền trực tiếp trong cộng đồng

thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh; các cuộc họp tổ dân phố; các buổi nói chuyện tại nhà văn hóa. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương và Công an cơ sở thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh theo Kế hoạch của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông; thực hiện tuân tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xử lý theo quy định về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không điều

kiển phương tiện và không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông; yêu cầu nhà trường thống kê danh sách học sinh tự đi xe đến trường để phối hợp Công an địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, quản lý; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm<sup>3</sup> của học sinh. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đúng quy định hoặc vi phạm pháp luật về giao thông phải mời cha mẹ học sinh đến làm việc thông báo rõ vi phạm và yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục con em cam kết không tái phạm.

✍️ NHẬT THANH

Phường Vĩnh Nguyên:

## CÁN BỘ VÀ CÁC CHỦ TÀU ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Ngày 17-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về giao thông đường thủy nội địa cho lãnh đạo UBND phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) và khoảng 50 chủ phương tiện tàu thủy tại phường này.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền cho người dân và cán bộ phường Vĩnh Nguyên các quy tắc của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành; đưa hình ảnh thực tế về hậu quả các vụ tai nạn giao thông đường thủy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy" xảy ra tại Bãi Sỏi (thuộc phường Vĩnh Nguyên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã có văn bản đề nghị UBND phường Vĩnh Nguyên tổ chức tuyên truyền cho người dân các quy định, quy tắc của Luật Giao thông đường thủy nội địa; phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền tăng cường công tác tuân tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa...

✍️ V.K





# TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII

**Cử tri TP. Cam Ranh kiến nghị: Hiện nay, việc chi trả giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người dân bố trí tại Trường Trung cấp Du lịch tại huyện Cam Lâm (cơ sở 2) xa địa bàn Cam Ranh, khó khăn cho người dân đi lại. Kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí 1 điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở địa bàn Cam Ranh để thuận tiện cho người lao động khi giải quyết chế độ thất nghiệp.**

**Trả lời:** Việc nộp hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp triển khai thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia kể từ tháng 5-2022; Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 4-5-2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 17-6-2022, Sở LĐ-TB-XH có Công văn số 1539/SLĐTBXH-VP về việc tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ

công quốc gia. Đến nay, tỷ lệ người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt hơn 99%, chỉ còn một số trường hợp đặc biệt mới nộp hồ sơ trực tiếp.

Thực hiện Công văn số 591/CVL-VP, ngày 28-6-2024 của Cục Việc làm về việc văn phòng đại diện, trong đó dừng duy trì hoạt động văn phòng đại diện tại TP. Cam Ranh từ tháng 4-2024 và dừng duy trì hoạt động văn phòng đại diện thị xã Ninh Hòa từ tháng 7-2024, để thực hiện đúng các quy định, Sở LĐ-TB-XH sẽ sáp nhập Văn phòng đặt tại Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa và Văn phòng đặt tại Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh; sáp nhập Văn phòng đặt tại Trường Trung cấp Nghề Cam Ranh và Văn phòng đặt tại Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm thành Văn phòng cụm Nam và đặt tại Trường Trung cấp Du lịch Kỹ thuật Cam Ranh (cơ sở 2).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh - đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn để tăng tỷ lệ người lao động tự nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, đơn vị thường xuyên cập nhật, đăng

tải nội dung “Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Facebook... để người lao động biết thực hiện. Trung tâm đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (KTV) thực hiện phóng sự phát sóng trên KTV với chủ đề: “Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Tuyên truyền nộp trực tuyến thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” để thông tin cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo dõi và cập nhật thông tin. Trung tâm đã phối hợp với các xã, phường, các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tuyên truyền hướng dẫn người lao động tiếp cận và thực hiện nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong thời gian đến, trung tâm tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người lao động tự nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, không phải đến trung tâm hoặc các văn phòng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Về việc chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ chi trả qua tài khoản người thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

## Thư mời cộng tác Báo Khánh Hòa XUÂN ẤT TỴ 2025

Mừng xuân Ất Tỵ 2025, Báo Khánh Hòa sẽ xuất bản ấn phẩm đặc san xuân với chủ đề “**Khánh Hòa tăng trưởng xanh**”. Trong đó, có các cụm chủ đề như sau:

- **Bứt phá về đích:** Dấu ấn, đột phá của tỉnh trong năm 2024 về tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh ra nước ngoài...

- **Tăng trưởng xanh:** Những bước đi của tỉnh trong chuyển đổi xanh và những câu chuyện hưởng ứng chuyển đổi xanh từ doanh nghiệp, người dân, cộng đồng.

- **Khát vọng xanh:** Những mô hình xanh; sản phẩm xanh; xu hướng tiêu dùng xanh; phát triển nông nghiệp xanh; lan tỏa lối sống xanh.

- **Đất và người xứ Trầm Hương:** Những nét văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh; những câu chuyện về những người con Khánh Hòa đã và đang cống hiến sức mình cho sự phát triển của quê hương; những người lựa chọn vùng đất Khánh Hòa để sinh sống, lập nghiệp và gắn bó với mảnh đất này.

- **Sắc màu của Tết:** Hương vị Tết xưa trong các gia đình; Tết của người xa xứ; sắc màu của Tết ở xứ Trầm...

Ngoài ra, ấn phẩm còn có các cụm bài viết về văn hóa - văn nghệ, những câu chuyện liên quan đến năm con rắn...

Tòa soạn trân trọng kính mời bạn đọc, cộng tác viên gần xa tham gia gửi bài cộng tác để đặc san thực sự là một ấn phẩm đặc sắc phục vụ bạn đọc.

Bài viết cộng tác xin ghi rõ “Bài cộng tác báo xuân Ất Tỵ 2025” gửi về Tòa soạn Báo Khánh Hòa theo địa chỉ: 77 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc qua email: toasoan.bkh@gmail.com. Bài viết có dung lượng không quá 1.000 chữ, khuyến khích tác giả gửi kèm nhiều ảnh. Ngoài bút danh (nếu có), bạn đọc cần ghi rõ tên thật, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng để tòa soạn tiện liên hệ.

Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-11-2024.

**BÁO KHÁNH HÒA**

## VẤN ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM

### Tăng cường tuyên truyền để người dân sử dụng xe buýt



● Xe buýt Phương Trang hoạt động tuyến nội thị Nha Trang.

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa về việc phối hợp tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xe buýt.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt đã triển khai hoạt động 16 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh, gồm: 6 tuyến nội thị Nha Trang; 8 tuyến liên huyện Nha Trang - Vạn Giã (Vạn Ninh), Nha Trang - Ninh Tây, Nha Trang - Dốc Lết (Ninh Hòa), Nha Trang - Cam Ranh, Nha Trang - Khánh Vĩnh,

Diên Khánh - Khánh Bình (Khánh Vĩnh), Vạn Giã - Đầm Môn, Vạn Giã - Đại Lãnh (Vạn Ninh); 1 tuyến xe buýt Nha Trang - sân bay Cam Ranh; 1 tuyến xe buýt liên tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên. Ngoài ra, sở đang phối hợp với các đơn vị vận tải triển khai thêm nhiều dịch vụ vận tải công cộng như: Xe buýt du lịch thoáng nóc, xe buýt điện để phục vụ nhu cầu của nhân dân, du khách.

Qua theo dõi, lượng khách đi xe buýt vẫn chưa cao do nhiều lý do. Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, khuyến khích người dân và du khách có thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Sở

Giao thông vận tải đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông tỉnh tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt được thông tin hoạt động của các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh và sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển; tuyên truyền để người dân không chiếm dụng nhà chờ, điểm dừng xe buýt để kinh doanh buôn bán. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giao thông vận tải cập nhật thường xuyên thông tin về biểu đồ, lộ trình hoạt động của các tuyến xe buýt; xây dựng mục bản đồ số về mạng lưới các tuyến xe buýt, mạng lưới điểm dừng đỗ, nhà chờ phục vụ các tuyến xe buýt... trên ứng dụng Công dân số Khánh Hòa. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, người dân, học sinh... trên địa bàn sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển nhằm giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng giao thông, tránh ùn tắc trong đô thị, giảm tiêu hao nhiên liệu và bảo vệ môi trường...

**VĂN KỶ**

Khách hàng hãy nhanh tay đăng ký gói cước Ứng dụng MyTV vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần sẽ được nhận ngay ưu đãi giảm giá 50% để đắm chìm trong thế giới thể thao sôi động và tận hưởng những bộ phim điện ảnh hot nhất trong tháng 10 này.

### Giảm 50% giá gói cước

Theo giới thiệu của đại diện Trung tâm Kinh doanh VNPT - Khánh Hòa, trong tháng 10 này, khách hàng khi mua gói cước Ứng dụng MyTV (gói cước áp dụng cho tất cả nhà mạng Internet/4G/5G tại Việt Nam) vào ngày thứ Sáu hoặc thứ Bảy sẽ được ưu đãi giảm 50% giá gói cước. Với ưu đãi này, mỗi tháng, khách hàng chỉ cần chi trả một khoản phí rất nhỏ là được đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của cả gia đình. Cụ thể, gói chuẩn của Ứng dụng MyTV giá áp dụng khuyến mãi chỉ còn 20.000 đồng/tháng (giá gốc 40.000 đồng/tháng) có bộ sưu tập 140 kênh đặc sắc, kho giải trí phong phú và khách hàng được trải nghiệm kho phim Galaxy Play cao cấp vào thứ Bảy hàng tuần. Đặc biệt, với gói nâng cao Plus chỉ còn 32.500 đồng/tháng (giá gốc 65.000 đồng/tháng), khách hàng được thưởng thức trọn vẹn 180 kênh đặc sắc trong nước, quốc tế, chùm kênh thể thao quốc tế độc quyền SPOTV, được tặng thêm gói phim Galaxy Play cao cấp.

Cùng với quyền lợi về kênh và nội dung, sở hữu một tài khoản MyTV khách hàng còn



# Giảm 50% cho gói cước Ứng dụng MyTV dành cho mọi nhà mạng

có thể đăng nhập trên 5 thiết bị (tivi, Smartphone/Tablet, Web App) và xem đồng thời trên 2 thiết bị bất kỳ. Để thanh toán gói cước Ứng dụng MyTV đa nhà mạng, MyTV cung cấp nhiều phương thức thuận tiện cho khách hàng. Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp trên ứng dụng MyTV dành cho Smart tivi và web app MyTV (thanh toán bằng tài khoản chính Vinaphone, tài khoản ngân hàng nội địa/quốc tế, tài khoản ví VNPT Money); thanh toán trên webshop MyTV và Digishop của VNPT (thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nội địa, quốc tế, tài khoản ví VNPT Money); thanh toán trực tiếp trên ứng dụng MyTV dành cho Smartphone (thanh toán qua tài khoản Google, Apple Pay) hoặc trên ứng dụng VNPT Money, ứng dụng My VNPT của VNPT. Lưu ý: Sau khi hết chu kỳ cước, các gói cước sẽ được gia hạn tự động theo giá hiện hành.

### Kho nội dung phong phú

Trong tháng 10 này, truyền hình MyTV tiếp tục mang đến cho khách hàng trải nghiệm ấn tượng với loạt sự kiện thể thao và phim ảnh đỉnh cao không thể bỏ lỡ. Theo đó, tuyển tập 30 phim điện ảnh, từ những bộ phim hành động gay cấn đến các tác phẩm tình cảm lãng mạn và cả những bộ phim hot lãn này sẽ khiến khách hàng không thể rời mắt. Có thể kể đến một số tác phẩm nổi bật như: "The Round Up: Punishment - Vây hãm: Kẻ trừng phạt" (2024), siêu phẩm hành động kịch tính "Deliverance - Giải thoát" (2024), tác phẩm tâm lý lãng mạn mới nhất "The Pot-Au-Feu - Muôn vị nhân gian" (2024), phim hoạt hình "Cats In The Museum - Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng" (2023), cùng rất nhiều tựa phim hay đang chờ bạn khám phá.

Tuyển tập phim song song mới trình làng sau đây chắc chắn sẽ làm hài lòng các một phim mê "cày" phim bộ. Nổi bật như: *Dear Hyeri* (Hyeri yêu dấu) theo thể loại chữa lành của nữ hoàng màn ảnh nhỏ Hàn Quốc Shin Hye Sun. Phim Việt *Sugar Baby: Nghiệp* (Sugar Baby: Karma) khắc họa rõ nét hình ảnh sugar baby và trào lưu chọn làm sugar baby để kiếm sống của một bộ phận giới trẻ. Phim bộ *Sáu đêm kinh hoàng* (Tarot series) là phim truyền hình kinh dị bí ẩn của Hàn Quốc năm 2024 với sự tham gia của dàn sao: Hàn Cho Yeon-jeong, Park Ha-sun, Ko Kyu-pil, Seo Ji-hoon... Phim bộ cổ trang Hoa ngữ với tựa đề *Mạc phong ngâm* do nữ thần Tàn Cương - Cáp Ni Khắc Tư vào vai chính cũng vừa lên sóng và được dự đoán sẽ gây sốt vào nửa đầu tháng 10.

Bên cạnh bộ sưu tập phim ảnh đặc sắc, khán giả đam mê thể thao khó lòng bỏ qua

loạt giải đấu đỉnh cao trong tháng 10 này, như giải bóng đá UEFA Nations League mùa giải 2024 - 2025 - sân chơi của các đội tuyển quốc gia Châu Âu. Đặc biệt, người hâm mộ thể thao còn có cơ hội thưởng thức nhiều giải đấu duy nhất chỉ có trên MyTV; những sự kiện hàng đầu như: Các vòng đấu của Saudi Pro League mùa giải 2024 - 2025; hệ thống các giải vô địch thể giới (giải vô địch cầu lông BWF World Tour & BWF Major Events, giải vô địch bóng bàn WTT, giải đua xe vô địch thế giới MotoGP 2024...). Với giải bóng rổ học sinh THPT Hà Nội 2024 (MyTV Highschool Basketball, MyTV HSB 2024) diễn ra từ ngày 28-9 đến 15-12, truyền hình MyTV tiếp tục đồng hành với vai trò đơn vị đồng tổ chức và phát sóng độc quyền giải đấu. Bên cạnh đó, còn có nhiều giải thi đấu thể thao hấp dẫn khác được phát sóng trên truyền hình MyTV.

Cũng theo chia sẻ của đại diện Trung tâm Kinh doanh VNPT - Khánh Hòa, tiếp nối nhiều ưu đãi trong tháng sinh nhật kỷ niệm 15 năm ra mắt dịch vụ (28-9-2009 - 28-9-2024), truyền hình MyTV tiếp tục mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi, trải nghiệm ấn tượng. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ đến điểm giao dịch gần nhất của Trung tâm Kinh doanh VNPT - Khánh Hòa hoặc liên hệ đến tổng đài tư vấn và hỗ trợ 18001166.

**V.THÌN - T.BA**

## LAN TỎA...

TIẾP THEO TRANG 1

Đó là trường hợp của Nghệ nhân Ưu tú Sâm Thị Xanh - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa Thái bản Hoa Tiến, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Châu Tiến, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An. Quá trình hoạt động, bà Xanh luôn tích cực tham gia các hoạt động. Đặc biệt, bà đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp bản sắc văn hóa Thái gắn với xây dựng Bản du lịch cộng đồng; hướng dẫn người dân học chữ Thái cổ với mỗi lớp từ 45 đến 50 học viên; truyền dạy các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ. Ngoài ra, với việc thực hiện mô hình "Xã sạch về ma túy", điểm an toàn du lịch cộng đồng, bà Xanh đã tìm hiểu, theo dõi phát hiện những gia đình có con em có nguy cơ sa vào các tệ nạn, bỏ học... để phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường vận động, giúp đỡ các cháu đến trường học tập, rèn luyện...

Như một cơ duyên, trên chuyến xe hành trình về dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm), tôi gặp bà trong bộ trang phục của dân tộc Thái, thực hiện phát trực tiếp về hoạt động của mình trên

chuyến xe để cho người dân đang ở quê hương được biết, cũng như giới thiệu sơ qua tiếng Thái của người đang tương tác với bà cho những người trên xe biết qua. Dù chỉ là thoáng qua trong thời gian rất ngắn ngủi, nhưng như thế cũng đủ hiểu tâm huyết của Nghệ nhân Ưu tú này với việc bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp bản sắc văn hóa Thái.

Ở dịp giao lưu các điển hình tiêu biểu, tôi còn bắt gặp một chàng trai khuyết tật nặng, ngồi xe lăn trong màu áo xanh thanh niên. Đó là Nguyễn Tiến Hữu (thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), mô cô cha từ khi còn trong bụng mẹ, rồi mới 2 tháng tuổi không may em gặp phải biến cố gây xương cổ làm thương tật suốt đời, hai tay, hai chân của Hữu co quắp, miệng méo xệch, phát âm khó khăn. Việc di chuyển của Hữu phải dựa vào chiếc xe lăn được nhà hảo tâm trao tặng. Những tưởng bệnh tật, bất hạnh sẽ kéo lê cuộc đời của Hữu. Thế nhưng, Hữu nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, học làm mọi thứ, tự học chữ, tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân bằng nghề bán vé số dạo.

Năm 2022, thông qua mạng xã hội zalo, Facebook, Nguyễn Tiến Hữu đã kêu gọi mạnh thường quân đóng góp hơn

500 triệu đồng, rồi dùng số tiền đó giúp đỡ lại những mảnh đời bất hạnh, cùng cảnh ngộ như mình, nhất là các trẻ mồ côi, khuyết tật... Với tinh thần lạc quan để sống, hàng ngày, ngoài việc đi bán vé số, Hữu còn tranh thủ lúc rảnh rỗi đăng những dòng chia sẻ về cuộc sống lạc quan, yêu đời, kêu gọi hỗ trợ các mảnh đời bất hạnh mà em đã gặp... Chính vì thế, Nguyễn Tiến Hữu vinh dự là 1 trong 35 gương mặt thanh niên ưu tú tiêu biểu khuyết tật trên cả nước được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khen thưởng, vinh danh tại Hội nghị "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2023 được lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn khen thưởng, vinh danh công dân ưu tú của thị xã.

Hay ở đó có ông Mai Năm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Mai Tiến Thành (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Năm 1967, khi vừa tròn 14 tuổi, ông tham gia du kích bám trụ đánh Mỹ - Ngụy tại địa bàn xã Duy Thành, rồi trong một lần đánh Trung đội Mỹ, ông bị trọng thương; sau khi điều trị lành vết thương, ông trở lại chiến trường Duy Thành tiếp tục chiến đấu, bám trụ tại địa bàn, rồi bị địch bắt đày ải tại nhà tù Côn Đảo. Sau Hiệp định Paris, ông là một trong những tù binh được địch trao trả cho ta... Hòa

binh lập lại, với lòng kiên trì, nghị lực, ý chí vượt khó và mong muốn được làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, ông chuyển sang làm kinh doanh. Không ngại khó, ngại khổ, từ hai bàn tay trắng, ông đã trở thành doanh nhân thành đạt, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của 6 công ty kinh doanh trên lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng với tổng doanh thu 250 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 1.200 lao động...

Còn rất nhiều gương điển hình tiêu biểu trong buổi giao lưu toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dù được trực tiếp hay gián tiếp giao lưu, gặp gỡ tại diễn đàn, dù mỗi cá nhân điển hình có cách làm hay riêng biệt, nhưng tựu chung, tất cả đều là những bông hoa đặc biệt, chất chiu rớt mật ngọt cho đời. Tôi cảm thấy tự hào, kính trọng và khâm phục về nhân cách sống của những điển hình tiêu biểu này. Bởi chữ "đức" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân đã dạy luôn được hấp thụ để vườn hoa nở ra muôn sắc màu rực rỡ về lòng nhân ái, ngày càng lan tỏa trong hàng chục triệu trái tim của người dân Việt Nam, và thực sự gắn kết để cùng xây dựng và hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

**D.H**

**THỜI SỰ QUỐC TẾ****WHO: TÂY THÁI BÌNH DƯƠNG KHÓ ĐẠT MỤC TIÊU GIẢM SỐ CA TỬ VONG SỚM LIÊN QUAN LỐI SỐNG**

Ngày 17-10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các quốc gia ở khu vực Tây Thái Bình Dương khó có thể đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc (LHQ) về việc giảm số ca tử vong sớm do các bệnh liên quan lối sống, trong đó có ung thư và tiểu đường, do lượng tiêu thụ rượu và thuốc lá giảm chậm. Các bệnh mãn tính về lối sống, như: Đau tim, đột quỵ, hen suyễn và bệnh phổi, được cho là nguyên nhân gây ra hơn 80% số ca tử vong trong số 1,9 tỷ người ở Tây Thái Bình Dương. Mục tiêu của LHQ là giảm 1/3 (khoảng 33%) số ca tử vong sớm vào năm 2030. Cho đến nay, mức giảm ghi nhận tại đây là hơn 25%.

Phát biểu hợp báo ở thủ đô Manila của Philippines, quan chức cấp cao của WHO tại Tây Thái Bình Dương, ông Kidong Park cho biết, WHO dự đoán khu vực này "không thể đáp ứng được" mục tiêu trên của LHQ vào thời hạn năm 2030. Ông nêu rõ thêm rằng việc tiêu thụ rượu và thuốc lá là hai trong nhiều yếu tố rào cản khiến việc kiểm soát các bệnh liên quan đến lối sống trở nên khó khăn. Tốc độ giảm không đạt được mục tiêu giảm 40% lượng tiêu

thụ rượu và thuốc lá bình quân đầu người trong 1 năm. Do đó, quan chức này nhấn mạnh rằng cần giảm mạnh lượng tiêu thụ rượu và thuốc lá. Quan chức WHO cũng cho biết thêm rằng các quốc gia như: Micronesia, Papua New Guinea, Philippines và Quần đảo Solomon thậm chí còn chứng kiến số ca tử vong sớm do các bệnh liên quan đến lối sống gia tăng trong giai đoạn 2000 - 2019, trái ngược với xu hướng giảm chung trên toàn khu vực.

Theo WHO, hiện chỉ có Australia, New Zealand và Vanuatu áp thuế tối thiểu 75% giá bán lẻ đối với các sản phẩm rượu và thuốc lá. Quan chức cấp cao của WHO, ông Hiromasa Okayasu đã trích dẫn "quy định lỏng lẻo" của một số quốc gia thành viên khu vực Tây Thái Bình Dương về thuốc lá điện tử, do đó kêu gọi các quốc gia siết chặt quy định liên quan vấn đề này.

Giảm tử vong sớm do các bệnh liên quan đến lối sống là một trong số các nội dung thuộc Mục tiêu số 3 trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ vào năm 2030.

Theo TTXVN

**THẾ GIỚI 24 GIỜ QUA**

**Ngày 17-10, tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta (Indonesia) diễn ra lễ ký kết thỏa thuận giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA).** Thỏa thuận này giữa EU và Trung tâm AHA sẽ giúp tăng cường năng lực ứng phó với thảm họa và trao đổi chuyên môn cũng như các hoạt động thực tế. Đây là bằng chứng cho thấy sự hợp tác cụ thể nhằm tăng cường nỗ lực quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp ở nhiều nơi trên thế giới.

P.V (Tổng hợp)

**THÔNG TIN - QUẢNG CÁO****CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO**

1. Kể từ 11 giờ 30 phút 00 giây ngày 08/10/2024, Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Cát trắng tại Nha Trang; Mã số thuế: 0303145406-001; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 9, Đông Cát, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 14 giờ 00 phút 00 giây ngày 08/10/2024, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Cam Ranh; Mã số thuế: 4200449248; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 9 Lê Lợi, tổ dân phố Trà Long, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 11 giờ 00 phút 00 giây ngày 09/10/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Khánh Hòa 24h; Mã số thuế: 4201935603; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 236 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ 11 giờ 00 phút 00 giây ngày 09/10/2024, Công ty TNHH SX - TMDV Trung Thạch; Mã số thuế: 4201894114; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 1286 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

5. Kể từ 11 giờ 00 phút 00 giây ngày 09/10/2024, Công ty TNHH Việt Năng; Mã số thuế: 4200773861; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 29A/1 Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

6. Kể từ 11 giờ 00 phút 00 giây ngày 09/10/2024, Công ty TNHH Thương mại Phương Thành An; Mã số thuế: 4201761594; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

7. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 09/10/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tam Hưng Nghiệp; Mã số thuế: 4201939502; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Chung cư A, đường Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

8. Kể từ ngày 08/10/2024, Công ty TNHH MTV Trắc Địa Thanh Phú; Mã số thuế: 4201933557; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 11 Đường số 2, Tổ 16, Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

**TIN BUỒN**

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phước Đồng

và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí **NGUYỄN THỊ NỞ**, Đảng viên Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Năm sinh: 1945.

Quê quán: xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia cách mạng: Tháng 5 năm 1961.

Ngày vào Đảng: Ngày 19 tháng 7 năm 1964.

Trú tại: thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

\* *Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:*

- Huân chương Lao động hạng Ba.

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Nhiều bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí **NGUYỄN THỊ NỞ** đã từ trần vào hồi: 05 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2024. Hưởng thọ: 80 tuổi.

Linh cữu đồng chí được quản tại: Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Lễ nhập quan lúc: 14 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2024.

Lễ viếng bắt đầu lúc: 15 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2024.

Lễ truy điệu lúc: 14 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2024.

An táng tại công viên nghĩa trang Vĩnh Thái, TP. Nha Trang.

**BAN TỔ CHỨC LỄ TANG****CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THIÊN LONG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

► **Người có TS đấu giá:** Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - CN Khánh Hòa

► **TS đấu giá:** 02 (Hai) xe ô tô con 05 chỗ ngồi Toyota Corolla Altis, BKS 79C-1007 và xe ô tô Honda Civic, BKS 79A-009.45; 01 (Một) Thang máy hiệu Otis 2000 tải trọng 800kg đã qua sử dụng. **ĐC có TS: đang lưu tại kho Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa**

**TS1:** xe ô tô con 05 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota Corolla Altis, BKS 79C-1007: Năm, nước sx: 2004, Việt Nam; Màu đen; Số máy: 1ZZ-4389743; Số khung: ZZE1227505855; Số loại: COROLLA ALTIS ZZE 122L-GEMKH; \***Thực trạng tài sản:** Động cơ đã cũ, thân vỏ trầy xước nhiều nơi, lốp mòn nhiều. Nội thất đã cũ. **Giá khởi điểm: 102.000.000 đồng, Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.**

**TS2:** xe ô tô con 05 chỗ ngồi Honda Civic biển số 79A-009.45: Năm, nước sản xuất: 2011, Việt Nam; Số loại: CIVIC 1.8L 5AT FD1; Số khung: RLHFD1625BY100144; Số máy: R18A1-9300148; Màu xám. \***Thực trạng tài sản:** Động cơ đã cũ, thân vỏ trầy xước nhiều nơi, lốp mòn nhiều. Nội thất đã cũ. **Giá khởi điểm: 184.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 36.000.000 đồng.** **TS3:** Thang máy hiệu Otis 2000 tải trọng 800kg đã qua sử dụng: Hiệu: Otis 2000; Năm sử dụng: 2002; Tải trọng: 800kg; Số điểm dừng: 6. \***Thực trạng tài sản:** Thang máy đã cũ, không có hệ thống lạnh, bên trong buồng thang cũ. **Giá khởi điểm: 9.600.000 đồng, Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng**

\* *Giá trên đã bao gồm thuế GTGT đối với các loại tài sản chịu thuế GTGT.*

\* *Đối với tài sản là thang máy: Bên mua có trách nhiệm tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển lên phương tiện bên mua, di dời tài sản ra khỏi vị trí và hoàn trả mặt bằng sạch cho người có tài sản. \* Mức giá trên chưa bao gồm phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu. \* Đấu giá riêng lẻ từng tài sản*

► **Thời gian mua hồ sơ và đăng ký:** từ 18/10/2024 đến 30/10/2024

► **Thời gian xem TS:** từ 24/10/2024 đến 25/10/2024

*Tổ chức, cá nhân liên hệ C.ty. ĐC: 15A Trần Khánh Dư, Nha Trang. ĐT: 02583887458.*

**THỨ SÁU (18-10)**

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Ký sự; 13h: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.17); 18h05: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Khát vọng phát triển; 21h: Phim: Hoa sữa về trong gió (T.35); 22h35: Phim tài liệu.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Cuộc sống kỳ diệu (T.4); 18h: Phim: Cặp đôi cảnh sát (T.3); 20h: Phim: Đi giữa trời rục rịch (T.58); 20h30: Vua Tiếng Việt; 21h40: Phim: Sao Kim bắn tim Sao Hỏa (T.32); 22h40: Phim: Tốt hơn cùng nhau (T.35); 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Yêu không lối thoát (T.19); 12h15: Phim: Tia ơi đừng say (T.13); 20h10: Phim: Dòng đời Anh Xanh (T.20); 21h: Phim: Bong bóng hôn nhân (T.27); 21h50: Phim: Tiểu ngư nhi và hoa vô khuyết (T.40-cuối).

**THỨ BẢY (19-10)**

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Văn học nghệ thuật; 13h: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.11); 17h30: Việt Nam hôm nay; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Cát cánh; 21h30: Tọa đàm; 22h15: Giai điệu kết nối.

VTV3: 6h30: Cà phê sáng; 8h: Vui - khỏe - có ích; 9h: Giai điệu kết nối; 10h: Quân khu số 1; 11h: Chuyện chàng - chuyện nàng; 12h: Ưm ba la ra chữ gì?; 13h: Cửa ngon vật lạ; 18h10: Phim: Cặp đôi hoàn hảo (T.4); 20h: Anh trai vượt ngàn chông gai; 21h30: Đảo thiên đường; 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Yêu không lối thoát (T.20); 12h15: Phim: Tia ơi đừng say (T.14); 20h10: Phim: Dòng đời Anh Xanh (T.21); 21h: Chương trình The Khang show; 21h50: Phim: Tìm lại tình yêu (T.1).

*(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)*

**Ban Quản lý Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh vừa thông báo chuẩn bị khai giảng thêm các lớp học tiếng Anh online miễn phí. Theo đó, tùy theo nhu cầu, lứa tuổi và trình độ người học sẽ có các lớp phù hợp.**

## CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH:

# Tiếp tục tuyển sinh LỚP HỌC ONLINE MIỄN PHÍ

Thời gian qua, ngoài các câu lạc bộ tiếng Anh sinh hoạt đều đặn hàng tuần, Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh đã duy trì các lớp học online miễn phí. Các khóa học được thiết kế phù hợp cho cả người mới bắt đầu đến những học viên đã có nền tảng vững, mong muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Các học viên được nghiên cứu tài liệu của bài mới trước giờ học để tối ưu hóa hiệu quả việc học tập, tham gia các hoạt động của lớp để tăng cường tương tác và kết nối với các thành viên, liên hệ trực tiếp trên lớp hoặc trong nhóm học tập để được giải đáp các thắc mắc. Một số thành viên của lớp đã chia sẻ hành trình chinh phục tiếng Anh từ con số 0 cùng các tài liệu, phương pháp học tập hữu ích như: Các cuốn sách ngữ pháp nổi tiếng dành cho người mới bắt đầu, được thiết kế dễ hiểu với nhiều bài tập thực hành; cách học hiệu quả, dành mỗi ngày để học 1 - 2 chủ đề ngữ pháp, làm bài tập đi kèm, viết lại các câu mẫu để nhớ lâu hơn; cách tăng vốn từ vựng cơ bản với những hoạt động thực hành dựa trên tình huống thực tế hoặc học theo chủ đề và luyện tập sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để ghi nhớ sâu hơn; cách luyện nói, phát âm và ghi âm lại để tự kiểm tra; cách xây dựng thói quen học tiếng Anh mỗi ngày... Các tình nguyện viên tham gia giảng dạy luôn chào đón và sẵn sàng hỗ trợ học viên khi cần. Thành viên Bảo Trân nhận định: "Lớp học cộng đồng rất có ý nghĩa và bổ ích cho mọi người".

Trên cơ sở những phản hồi tích cực từ người học, Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tiếp tục tổ chức các lớp học online miễn phí. Đây là các lớp học được thiết kế đặc biệt dành cho những ai mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mà không phải lo lắng về vấn đề kinh phí hay thời gian. Để đảm bảo đồng đều về độ tuổi và tạo không gian học tập chất lượng, chương trình sẽ mở thêm lớp Foundation 3 dành riêng cho người từ 17 tuổi trở lên. Nội dung chương trình

tương tự như các lớp hiện có, nhưng sẽ ưu tiên cho sinh viên và người đi làm, giúp tạo ra môi trường học tập tập trung và dễ dàng cho việc thảo luận, trao đổi trong lớp. Bên cạnh đó còn có lớp Advanced 2 không giới hạn độ tuổi, thành viên tham gia, phù hợp cho các học viên đã có nền tảng giao tiếp tiếng Anh và mong muốn nâng cao khả năng của mình.

Theo Ban Quản lý Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh, các lớp học có giáo trình đa dạng, bao gồm 30 chủ đề cơ bản cho lớp Foundation, xoay quanh những tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt, công việc; 30 chủ đề nâng cao cho lớp Advanced, xoay quanh các chủ đề xã hội và cuộc sống. Học viên sẽ được luyện nói tiếng Anh với đội ngũ tình nguyện viên chuyên môn là các giáo viên tiếng Anh có trình độ và kinh nghiệm trong việc đào tạo kỹ năng giao tiếp, cùng các giảng viên nước ngoài. Từ đó, giúp người học từng bước cải thiện kỹ năng nghe nói và phát âm.

T.V



● Học sinh tham gia hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh.



● Hoạt động tiếng Anh cộng đồng của Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh.



● Một cuộc thi dành cho học sinh trong khuôn khổ Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh.



● Một hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh.

● Lớp Foundation 3 được tổ chức vào thứ Tư hàng tuần, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ, khai giảng ngày 23-10. Link đăng ký: <https://forms.gle/rLJR14cFSYYSTWU19>.

● Lớp Advanced 2 diễn ra vào thứ Năm hàng tuần, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ, khai giảng ngày 24-10. Link đăng ký: <https://forms.gle/WvV3gmUrer68eJf88>.